



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่...ทส.๑๖๑๘.๓/๐๗/พค...วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๔๗๙๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://new.forest.go.th/saraburi๕/th/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรื่อง 120. 91 ก. 1 (ส. 120)

- ระเบียบกรม
- ระเบียบป่าไม้ ส. 120

ที่ ก. 1 1608 . 1 / 21227 ค. 1207 65
 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ส. 120
 กรมป่าไม้ กระทรวงมหาดไทย
 พ.ศ. 2500

- ระเบียบกรมป่าไม้ ส. 120

ฉบับที่ 120

มาเพื่อทราบ

(ก)

(นายจารึก กันพุด) นายชูเกียรติ สง่าศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(Signature)

(นายรัช นมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(Signature)

(นายภูมินทร์ บุญขันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

(Signature)

18-3-63

สรุปผลการบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดย นางสาวชนุทจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรการบรรยาย

การสรุปผลการบรรยายจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับงานเพาะชำกล้าไม้และปลูกฟื้นฟูป่า เพื่อจะได้ตอบสนองของผู้ปฏิบัติงานโดย ผู้บรรยายมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟังการบรรยายสอบถามข้อติดขัดหรือข้อสงสัย เมื่อกลับไปสามารถปฏิบัติงานได้เลย

การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินการคลัง ซึ่งจะต้องมีงบประมาณมาก่อนเสมอ โดยงบประมาณในที่นี้ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็มักมีหนังสือเวียนเสมอที่บอกว่า เมื่อมีงบประมาณผ่านในชั้นกรรมาธิการแล้ว ก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย แต่จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น เช่น เดือนกรกฎาคมประกาศหาตัวผู้รับจ้าง เดือนกันยายนก็ได้ตัวผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา แต่ที่สำคัญยอดเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในรายการนั้นๆต้องมีความชัดเจน

สำหรับ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๑๕ หมวด ๑๓๒ มาตรา โดยที่มา หลักการ และเหตุผล ของพระราชบัญญัตินี้ คือ

- ๑.) การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ๒.) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๓.) คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
- ๔.) เน้นการวางแผนและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๕.) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
- ๖.) การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส

สำหรับ หลักการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีอยู่ด้วยกัน ๔ หลัก คือ

๑. หลักความคุ้มค่า ให้กำหนดคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานและมีราคาเหมาะสม พรบ.ฉบับนี้เขียนไว้ว่า ๑.) กำหนดสเปกให้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ๒.) เดิมให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่าเสมอ แต่ พระราชบัญญัตินี้สามารถใช้เกณฑ์คุณภาพและเทคนิคได้

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นเป็นสำคัญ

วิทยากรตั้งประเด็นคำถามว่า ซ็อกกล้าไม้ จ้างปลูกป่า แล้วทำ e-Bidding ได้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือยัง สมมุติเราพูดถึงเรื่องคุณภาพ เราจะแปลว่า เมื่อเราซื้อเราจะได้ของดีภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ สรุปก็คือให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการซื้อการจ้างเป็นสำคัญ เช่น งบปลูกป่า งบประมาณปลูกต่อไร่ ๓,๘๐๐ บาท ต้องคำนึงถึงว่าปลูกป่าอย่างไร ถึงต้นไม้จะอยู่ครบ ถ้าเราอยากให้ชุมชนที่อยู่กับป่าแห่งนั้นได้ดูแลป่าที่ปลูกไปและเกิดเป็นป่าให้กับประเทศหมายถึงวัตถุประสงค์ของการปลูกป่า ไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วเสร็จเลย ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก แล้วนำ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างมาจับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงการแปลงเงินไปเป็นของ เช่น เราต้องการกล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์และส่งได้ทันต่อเวลา แล้วมาคิดว่า อยากรู้ของแบบนี้ที่ตรงไหน อย่างไร แล้วค่อยไปดูว่าสิ่งที่ท่านคิดไปจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีแบบไหน

๒. หลักความโปร่งใส ให้เปิดเผยข้อมูลและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลาเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ

๓. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดเวลาที่เหมาะสม และมีการประเมินผล ซึ่งประสิทธิผลหมายถึงผลสำเร็จเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพจะว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำแผนฯ ทุกวงเงินงบประมาณ แต่ถ้าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึงจะประกาศในเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบได้ และผู้บริหารจะรู้ว่ามีการทำงานครบถ้วนหรือไม่ ผู้ปฏิบัติก็รับรู้ได้ว่ายังขาดอะไรและมีอะไรที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนฯสามารถแก้ไขได้ แผนที่จะประกาศในเว็บไซต์ขอ ๓ อย่างเท่านั้น ๑.) ชื่อโครงการ ๒.) วงเงินงบประมาณ ๓.) สิ่งที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๔. หลักตรวจสอบได้ ซึ่ง สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องนำขึ้นเว็บเสมอ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างเสร็จต้องเก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อตรวจสอบ

สำหรับเรื่องการบันทึกผลการพิจารณา เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบได้ หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการบันทึกผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ภายหลัง

ข้อควรระวัง เรื่อง การมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ตอนยื่นข้อเสนอ ถ้ามีผู้รับจ้างมายื่นซอง หากเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรรมการผู้นั้นต้องลาออกโดย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ออกแบบไว้ให้เป็นรูปแบบกรรมการ

คำถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) :

๑. เมื่อถึงวันครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง แล้วปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดิตรราชการไปต่างจังหวัดทั้งหมด ไม่สามารถทำการพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

วิทยากรตอบ : ขอขยายระยะเวลาได้โดยคณะกรรมการเขียนเสนอผู้มีอำนาจขอขยายระยะเวลาตามที่เหมาะสม

๒. การจัดซื้อวัสดุการเกษตรในแผนงาน/โครงการเดียวกัน ต้องใช้ของนั้นๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จเดียวกัน แต่ในการซื้อจะซื้อของอย่างหนึ่ง กับนาย ก. และจะซื้อของอีกอย่างหนึ่งจากนาย ข. จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

นายภูมินทร์ บุญบันดา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) อธิบายคำถามเพิ่มเติม :การจัดซื้อวัสดุการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อเพาะชำกล้าไม้ เพื่อให้ได้กล้าไม้มาเป็นกล้า เราต้องใช้วัสดุการเกษตร เช่น ถุงพลาสติก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดิน และเมล็ดไม้ โดยการซื้อแบ่งเป็นการซื้อถุงที่หนึ่ง และซื้อดินอีกที่หนึ่ง จะซื้อแยกได้ไหม

วิทยากรตอบ : สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลในแต่ละท้องที่ เมื่ออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน วัสดุการเกษตรบางอย่างอาจอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วและถูกกว่า จะต้องชี้แจงเหตุและผลโดยให้เขียนอยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้างผู้ปฏิบัติจะต้องเขียนเหตุผลในรายงานขอซื้อขอจ้าง ผู้อนุมัติจะต้องอ่านในรายงานที่ผู้ปฏิบัติเขียนไว้ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุมัติหรือไม่ แต่ต้องดูวัตถุประสงค์ในการทำงานนั้นๆเป็นสำคัญ เช่น การปลูกป่า ต้องการให้มีป่าอยู่รอด การเพาะชำกล้าไม้ให้ได้กล้าไม้ที่สมบูรณ์ และทันเวลาในการปลูกตามฤดูกาล

นายภูมินทร์...

นายภูมิพล บัญันตา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ถามเพิ่มเติมว่า :
กรมป่าไม้ให้งบประมาณในการเพาะชำกล้าไม้ ๓๐๐,๐๐๐ กล้า วงเงิน ๑ ล้านบาทบาท กล้าละ ๒.๙๐ บาท
ตาม Unit cost ของสำนักงบประมาณ แบ่งออกเป็นค่าแรงกับค่าวัสดุ สำหรับค่าวัสดุประมาณ ๒๕ % จัดซื้อ
แล้วไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงไป แต่ค่าแรงเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในค่าแรงก็จะมี
กิจกรรมย่อยอีก เช่น กรอกดินใส่ถุง การทำให้กล้าไม้แกร่ง อย่างนี้เราสามารถจัดจ้างเป็นรายบุคคลให้ทำใน
กิจกรรมย่อยได้หรือไม่ เพราะในงบประมาณระบุว่า เป็นกิจกรรมที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ซึ่งสามารถจ้าง
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ เพราะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างในวิธี e-bidding ซึ่งก็ไม่สามารถ
กำหนดได้ว่าใครจะเป็นผู้รับจ้าง ก็จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเพาะชำกล้าไม้ที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วม

วิทยากรตอบ : ต้องเรียนถามว่า ตอนของงบประมาณขอแบบนี้มาตลอดหรือไม่ มีการแบ่ง
รายการอย่างนี้มาตลอด ถ้าใช่ ดังนั้น เมื่อกรมป่าไม้ทำเอง หมายถึงการที่หน่วยงานประกอบออกมาให้ได้ของ
เราอาจจะจ้างเป็นรายคนมาทำงาน เช่นวันละ ๓๐๐ บาท แต่ต้องไปดูงบประมาณว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำแบบนี้
ได้ก็ต้องจัดซื้อจัดจ้าง แล้วหน่วยงานก็หาของมาให้แรงงานทำหรือประกอบขึ้นมา อันนี้คือ ๑ วิธี ส่วนวิธีที่ ๒
เราทราบอยู่แล้วว่าเราได้ Unit cost กล้าละ ๒.๙๐ บาท และเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ก็กล้าๆละ เท่าไรจะแบ่งให้
เพาะชำอย่างไรให้ทันต่อเวลาที่เรากำหนด โดยแบ่งเป็นชุมชน แบ่งเป็นหมู่บ้าน แบ่งเป็นหลังคาเรือน แต่ต้องมี
เหตุผลว่าทำอะไรจึงจะให้มีกล้าไม้ที่สมบูรณ์ครบ ๑๐๐ % ตามที่วัตถุประสงค์สูงสุด หากจะจัดซื้อเป็นรายคน
ก็สามารถทำได้ เพราะ Unit cost บอกต่อกล้าไม้ ดังนั้น จ้างคนละ ๑ กล้า ก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่ที่ความ
เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ถ้ากรมป่าไม้สามารถกระจายรายได้แล้วทำให้ชุมชนเข้มแข็งก็จะเกิดผลประโยชน์
สูงสุดให้กับประเทศ

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) :

๑. ตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๖๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่องปลูกป่าแนวใหม่โดยมีแผนงานฯดังนี้

๑.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ในป่าสงวนแห่งชาติ

๑.๒ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
แผนพัฒนาภาคเหนือฯ

ทั้ง ๒ แผนงานดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑-๒ โดยส่งเสริมให้ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ดินเดิม
หรือผู้ที่ยินยอมคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้เป็นผู้รับจ้างปลูกและดูแลต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประชาคมให้
ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิมหรือผู้ยินยอมคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการ

ดังนั้น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการหลายรายเมื่อ
รวมกันแล้วมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เราจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและสอดคล้องตามแผนงาน
ด้วย จะดำเนินการด้วยวิธีใด ?

๑.๑.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding)

๑.๑.๒ วิธีคัดเลือก มีกรณี (ก)-(ข)

๑.๑.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง มีกรณี (ก)-(ข)

ถ้าดำเนินการ...

ถ้าดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๒๙๔๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะสามารถดำเนินการอย่างไร

นายสมศักดิ์ เจียมสรวงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ได้
อธิบายคำถามเพิ่มเติม : ตามที่วิทยากรบรรยายว่าต้องคิดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อและประโยชน์ของชาติ
เป็นหลัก แล้วเอาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมาจับ ขอยกตัวอย่าง เช่น การปลูกป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑-๒ ก่อนปี ๒๕๕๗
ตามนโยบายการปลูกป่าแนวใหม่ที่กรมป่าไม้กำหนดซึ่งจะมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามโครงการ ในพื้นที่
ลุ่มน้ำ ๑-๒ ที่อยู่ก่อนปี ๒๕๕๗ แล้วนำชาวบ้านเหล่านั้นมาร่วมโครงการปลูกป่าและดูแลป่า ในพื้นที่โครงการ
๑,๐๐๐ ไร่ ที่ชาวบ้านเข้าร่วมซึ่ง ๑๘๓ ราย ซึ่งกรมป่าไม้ส่งแผนมาให้ ๑,๐๐๐ ไร่ ถ้าเอาวิธีมาจับก็จะเกิน
๕๐๐,๐๐๐ ซึ่งจะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding ถ้าทำ e-bidding ก็จะได้บริษัทหนึ่ง ซึ่งก็จะไม่
เป็นไปตามนโยบายของกรมป่าไม้กำหนด ดังนั้น จะขอสอบถามว่าเราจะใช้วิธีเจาะจงเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ ขอถามวิทยากรว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร

วิทยากรตอบ : ๑. ต้องถามว่าท่านเห็นด้วยกับนโยบายใหม่ ซึ่งนโยบายต้องการให้ป่าโตหรือมี
ป่าเพิ่มโดยมีประชาชนเป็นส่วนร่วม ๒. ถ้าถามว่าแบ่งได้ไหม ต้องตอบว่าเราไม่ได้แบ่งเพราะงบประมาณ
แบบนี้ งบประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ไร่ละ ๓,๙๐๐ บาท มีรายการประกอบ ซึ่งเราสามารถไปทำต่อไร่หรือไป
ทำรวมก็ได้ หรือทำรวมเป็นกลุ่มก็ได้ หรือเป็นเกษตรเป็นรายก็ได้

นายสมศักดิ์ เจียมสรวงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
อธิบายเพิ่มเติมว่า : รายหนึ่งไม่เกิน ๒๕ ไร่ รวมแล้วมี ๑๘๓ ราย แต่กรมป่าไม้ให้แผนมา ๑,๐๐๐ ไร่ จะจ้าง
เป็นรายๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่

วิทยากรตอบ : สามารถทำได้ เพราะ Unit cost จากสำนักงบประมาณให้มาเป็นต่อไร่ ไร่ละ
๓,๙๐๐ บาท ส่วนจะรวมทำเป็น ๑๐ ไร่ ต่อรายก็สามารถทำได้

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) :

๑. เงินปมที่เหลือจากการ e-bidding สามารถนำมาใช้ได้เลยหรือไม่ อย่างไร

วิทยากรตอบ : ไม่ได้ ท่านต้องไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อน

๒. เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จำเป็นต้องจ้างเหมาคนในชุมชน/หมู่บ้านที่ตั้งเรือนฯ หรือจ้าง
เหมาผู้รับจ้างที่เคยผ่านงานแล้วระบุในสัญญาว่าให้ไปจ้างคนในชุมชนนั้น สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

วิทยากรตอบ : ทำได้

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) :

๑. กรณีกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ฯ (เรือนเพาะชำชุมชน)

๑.๑ จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ชุมชน ต่อ ๑ คู่สัญญา หรือไม่

วิทยากรตอบ : ได้

๑.๒ ขอบเขตคำว่าชุมชน คลอบคลุมพื้นที่ระดับใด

วิทยากรตอบ : ขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (พิษณุโลก) :

๑. ในอัตราราคางานต่อหน่วย มีกิจกรรมแยกย่อยที่สำนักงบประมาณกำหนดแล้ว สามารถ
จ้างแยกเป็นกิจกรรมย่อยในงานนั้นๆได้หรือไม่

นายเจน ทาฟอง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
ถามเพิ่มเติม : เราสามารถจ้างเป็นรายกิจกรรมใน Unit cost ที่สำนักงบประมาณกำหนดอยู่แล้ว สามารถทำได้
หรือไม่ เช่น จ้างถาง เก็บริบ จ้างเตรียมพื้นที่ จ้างปลูก สามารถทำได้หรือไม่

วิทยากรตอบ : สามารถทำได้ Unit cost มีรายละเอียดจากสำนักงบประมาณอยู่แล้ว ซึ่งก่อน
หน้านี้เกิดจากการจ้างแรงงานอยู่แต่เดิม ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว และมีวิวัฒนาการจากลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ่าย
เป็นรายเดือน ต่อมากรมบัญชีกลางไม่ให้มีลูกจ้างชั่วคราว การมีลูกจ้างชั่วคราวให้ไปจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้การ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว เดิมเป็นงบบุคลากร แต่งงบบุคลากรไม่เอาแล้ว ให้มาอยู่บงทนใช้แบบดำเนินการ ดังนั้น
ต้องเข้าใจในงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณก่อนและสำนักงบประมาณเขารู้อยู่แล้วว่าใน Unit cost
มีรายละเอียดอะไรบ้างและมีการแยกรายละเอียดมาให้ สรุปแล้วที่ถามมาทั้งหมดจะจ้างเป็นกลุ่ม เป็นไร่ หรือ
เป็นรายคน สามารถทำได้ทั้งหมด

คำถามจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) :

๑. การแต่งตั้ง หน.เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดซื้อจัดจ้าง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากหน่วยงานดังกล่าว ไม่มีข้าราชการ หรือพนักงานใน
สังกัด จะสามารถแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานใดได้บ้าง

วิทยากรตอบ : เป็นคนกรมป่าไม้ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน